

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีมอบรางวัล "เพชรทรงเทพ" ให้แก่นักคิดผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ซึ่งในคณะบุคคลที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ มีผมร่วมอยู่ด้วย จึงมีผู้แสดงความยินดีมาหนาแน่นจำนวนมาก

ผมขอขอบคุณในหัวใจจากทุกท่าน และขอขอบคุณทุกคนในคณะรองสำนักงานกรุงเทพมหานครที่ได้กรุณาให้เกียรติในครั้งนี้

ในบรรยากาศที่ทรงเกียรติมอบรางวัล ฯ ที่ลานหน้าสำนักงาน มีสื่อโทรทัศน์และวิทยุอันหนึ่งเข้ามา และขอสังเกตว่า แทนที่จะตั้งคำถามถึง "ความภูมิใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้" ทำไมผมรู้สึกท้อแท้ที่ว่า คงต้องนอนกลิ้งมาทบทวนตัวเอง แล้วถามว่า ความภูมิใจที่แท้จริงคืออะไร ? และควรตอบด้วยคำถามรู้สึก ประทับใจในมากแค่ไหน

บุคคลผู้ที่ควรแก่การได้รับเกียรติอันนี้คือ การมีรากฐานจิตใจที่อิสระ รอบรู้ในเปิดกว้าง มีผลประโยชน์ที่ยุติต่อกันซึ่งใจทั้งสี่ และที่มึนรากฐานจิตใจอิสระ ในแต่ละช่วงไม่ว่าพิจารณาสิ่งใด ล้อมน้อมใจได้ ล้อมด้านเสมอ ดังนั้นเวลาเข้ามาพบเจอ ล้อมน้อมเห็นได้รอบทิศ

หากเห็นได้ ล้อมด้านจริง "การมารับครั้งนี้ ล้อมมาในนี้ด้วย" การมารับรางวัล ล้อมองด้านเดียว ก็มักจะหมายถึง "มารับด้านรูปวัตถุ" จึงก่อนหัดมารับ จึงต้องพิจารณาว่า ที่มาของรางวัลนั้น มาจากเหตุ และผล และเกิดจากความจริงใจหรือไม่ ถ้าหากมีมาอย่างเรียบง่าย การมารับ ล้อมด้วยในทุกสิ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วน นับเป็นสิ่งดีแล้ว

ส่วน "การมาเพื่อ" ธรรมชาติภายในรากฐานที่แท้จริงมีความรู้สึก รับผิดชอบต่อเอาเขาคณะคนรุ่นหลัง ซึ่งตีความที่ผ่านพ้นมา ล้อมช่วง ๗๗ มีแล้ว มุ่งมั่นทำงานโดยไม่คิดว่าตนเองจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน แทนที่จะหวังคิดว่า การมารับก็คือการให้แล้วแต่เพียงนั้น ซึ่งใครมี โศกส่วมแพ้แล้วคิดได้ว่า การมุ่งทำงานจากรากฐานจึงมีความ เป็นตัวของตัวเอง อย่างมั่นคงตลอด ล้อมมองเกิดผลดีแก่ตนเองและสังคมร่วมด้วย

การปล่อยตัวปล่อยใจให้สูง เสียดความเป็นตัวของตัวเอง โดยก้าวเข้าไปหาอิทธิพลรูปวัตถุ ทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อของมัน ล้อมคิดว่า ทำลายคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตตนเองไปอย่างน่าเสียดายที่สุด การมาครั้งนี้จึงมีทั้ง มารับและมาเพื่อใน อยู่ด้วยกับมัน ล้อมแต่ใจคิดเห็นด้านไหน ดีไม่ดียังรอให้ตัวเองได้บอก. ความภูมิใจจึงไม่ได้อยู่ที่การได้รับรางวัล หากอยู่ที่การมีจิตที่รอดพ้น จากการถูกรบกวนว่า โดยรูปวัตถุและเงินทอง

วิบูลย์ นาคศรี
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖